

“ตงก่วน” โชว์ศักยภาพทั้งการผลิตและบาสเกตบอล ผ่านการแข่งขัน FIBA Basketball World Cup

การแข่งขัน FIBA Basketball World Cup ประจำปี 2019 รอบรองชนะเลิศได้ถูกจัดขึ้นในค่ำคืนของวันที่ 11 กันยายน 2019 (ตามเวลาประเทศจีน) ณ อาคาร Dongguan Basketball Center ซึ่งผลปรากฏว่า ทีมชาติฝรั่งเศสสามารถเอาชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกาไปได้ด้วยคะแนนห่างกัน 10 คะแนน และหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันดังกล่าว ประธานฝ่ายสื่อของคณะกรรมการจัดการแข่งขันของเมืองตงก่วนก็ได้ออกมาเปิดเผยว่า “ผู้สื่อข่าวทั้งจากในและต่างประเทศจำนวนมากที่ถูกส่งมารายงานการแข่งขันแบบสด ๆ จากขอบสนาม ช่วยให้โลกได้รู้จักเมืองตงก่วนกันมากขึ้น”

นักบาสเกตบอลที่มาร่วมการแข่งขันส่วนใหญ่มาเยือนเมืองแห่งนี้เป็นครั้งแรก แม้ตงก่วนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับพวกเขามาก่อนแล้วผ่านโครงการอันเป็นที่ยอมรับในด้านการผลิตอย่าง “Dongguan Manufacturing” ซึ่งมุ่งส่งเสริมระบบอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย รวมถึงสายงานหลักอย่างผลิตภัณฑ์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า สิ่งทอ เสื้อผ้า รองเท้าและหมวก การทำกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ เครื่องเขียนและสินค้ากีฬา ตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ โดยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมา อย่างเช่น เสื้อผ้า หมวก เฟอร์นิเจอร์ และโทรศัพท์มือถือต่างก็ถูกส่งออกไปวางขายทั่วโลก ดังจะเห็นได้จากข้อมูลในรายงานการค้าต่างประเทศประจำเดือนสิงหาคม 2019 ของตงก่วน ซึ่งระบุว่า ตงก่วนมีปริมาณการนำเข้าและส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นถึง 6.8% แต่ละระดับ 8.8906 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

การผลิตและบาสเกตบอลมีบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันอยู่ ซึ่งสิ่งนั้นได้แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่ต่างกัน 2 ด้านของตงก่วน ได้แก่ วัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่และจิตวิญญาณของเมือง

“บาสเกตบอลต้องใช้จิตวิญญาณของการทำงานร่วมกันเป็นทีม” Zhang Zhong นักธุรกิจท้องถิ่นและแฟนบาสเกตบอลกล่าว “เช่นเดียวกัน การผลิตของตงก่วนก็เกิดจากความร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมจากนานาประเทศและประโยชน์จากโลกาภิวัตน์ของห่วงโซ่อุตสาหกรรม เมืองแห่งนี้ได้กลายมาเป็นเมืองแห่งการผลิตที่มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งในแง่ของการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ การผลิตในท้องถิ่น และการส่งออกทั่วโลก” เขาเสริมจากสถิติที่ผ่านมาพบว่า ในปี 2018 ตงก่วนมีการทำสัญญาการลงทุนกับต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวม 2.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 14.4% โดยมีจำนวนสัญญาโครงการการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นแต่ละระดับ 1,400 โครงการ และในจำนวนนั้นมีโครงการที่มีมูลค่าเกินกว่า 10 ล้านดอลลาร์อยู่ 102 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบรายปี

นอกจากการพัฒนาด้านการค้าต่างประเทศอย่างยั่งยืนแล้ว ทีมบาสเกตบอลของดงก่วนก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าจดจำเช่นเดียวกัน โดยในปี 2019 นี้ทีมบาสเกตบอลชาย Guangdong Hongyuan สามารถคว้าแชมป์การแข่งขัน CBA Championship มาครองได้เป็นครั้งที่ 9 ทำสถิติครองแชมป์มากกว่าทุกทีมในประวัติศาสตร์การแข่งขัน CBA ขณะที่ทีมบาสเกตบอลหญิง Xintongsheng ก็คว้าแชมป์การแข่งขัน WCBA มาได้เป็นครั้งแรกในปีเดียวกัน

“อาคาร Dongguan Basketball Center ที่ถูกใช้เป็นสนามแข่งของ CBA นั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเต็มไปด้วยอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมีจิตวิญญาณแห่งการทำงานร่วมกันเป็นทีม การตกแต่งที่สวยงาม และบริการที่เอาใจใส่ มาช่วยสร้างประสบการณ์ที่เป็นมิตรให้กับผู้เล่น เราจะมาจัดการแข่งขัน FIBA ที่นี่ให้มากขึ้น” Andreas Zagklis เลขาธิการของ FIBA กล่าว

การแข่งขันระดับมืออาชีพที่กำลังเฟื่องฟูในดงก่วน นับเป็นการตอกย้ำถึงบรรยากาศอันยอดเยี่ยมสำหรับการแข่งขันบาสเกตบอลของเมืองแห่งนี้ ซึ่งมีสนามบาสเกตบอลอยู่ถึง 26,000 สนาม และยิมเนเซียมอีก 100 แห่งกระจายอยู่ทั่วเมือง โดยในแต่ละหมู่บ้านและชุมชนทั้ง 500 แห่งภายใน 32 เมืองและตำบลจะมีสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐานตั้งอยู่อย่างน้อย 1 สนาม

ประชาชนชาวดงก่วนได้โพสต์ข้อความลงบนโซเชียลมีเดียหลังจากที่การแข่งขันดังกล่าวจบลงว่า “เราหวังว่ามีการจัดแข่ง NBA ขึ้นอีกในดงก่วน และอยากให้ผู้ประกอบการของดงก่วนร่วมมือกับผู้ประกอบการชาวสหรัฐเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้มากกว่าเดิม”

ที่มา: คณะกรรมการจัดการแข่งขัน FIBA Basketball World Cup 2019 ของเมืองดงก่วน

AsiaNet 80504